

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ศูนย์แก้งนสศก.สุโขทัยศก. - ธรรมชาติ
๒. เกษตรกรตกพาณิชย์แก้ปมพ่อค้าขึ้นราคาปุ๋ย
๓. พ่อค้าแอบขึ้นราคาปุ๋ย
๔. เกษตรฯขับเคื้อน ๔ โรดแมพสงปัญหาเกษตรกร
๕. ยกระดับเกษตรไทยสู่เออีซี
๖. ปศุสัตว์ยกระดับโคนมฟุ่ม ๑,๐๐๐ ล้านพัฒนาผ่านสหกรณ์ใหญ่
๗. น้ำตาลล้นโกดังหลังราคาโลกดิ่งหนัก สัญญาณร้ายส่งออก - ราคาอ้อยระล่ำ
๘. กรมประมงนัดถกหาทางออก เลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืด
๙. ๖.ก.ส.เข้มปล่อยสินเชือหมุนเวียนชื้ออย่างอืด
๑๐. ทีดีอาร์ไอแนะตั้งชุมชน - เอกชน ร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
เนชั่นสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน
มติชน
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ



ลับ หน้า 1

ขาดแคลนแต่ ณ วันนี้ผลผลิตปาล์มออกมามีปริมาณพอเพียงแล้ว เพียงแต่ “ราคาปาล์ม” ...อาจจะไม่สะท้อนตามที่เกษตรกรต้องการ

ปัจจุบันพื้นที่การปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นปาล์มที่มีอยู่ อายุ 5-15 ปี ก็มีเกือบกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกปาล์มและอยู่ในช่วงผลผลิตออกมาเยอะ

คาดว่า...ปีนี้มีผลผลิตปาล์มสดออกมา 12.57 ล้านตันของผลผลิตปาล์มน้ำมัน

จะว่าไปแล้ว...ปริมาณก็ใกล้เคียงปีที่แล้ว ถ้าวางแผนบริหารจัดการ ได้ดีก็จะมีปัญหาเหมือนปลายปีที่ผ่านๆมา ที่ยังเป็นปัญหาที่ถือต้นทุนยังสูง มีความพยายามลดต้นทุนเกษตรกรเรื่องราคารูป ค่าเช่ากำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นโครงสร้างต้นทุนเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ในการปลูกปาล์ม และมากกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าแรงงาน

เลอศักดิ์ วัชรตระกูลใหญ่ชัย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ จะคุยกันถึงความจำเป็นในการลดต้นทุน ด้วย “ราคาน้ำมัน” ที่ลดลงต่อเนื่อง ต้นทุนปุ๋ย ยาเคมีควรลดลงตามสัดส่วนไปด้วย

ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม วงจรไว้ 12 ปีข้างหน้า ในปีนี้จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้เป็น 4.5 ล้านไร่ แต่จะเพิ่มให้เป็น 7.5 ล้านไร่... ในปี 2569

“เพื่อให้ปริมาณน้ำมันปาล์มสมดุล สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์...ถ้าเหลือบริโภคนำไปใช้เป็นพลังงาน...ปรับแผนจากบริโภคเป็นพลังงานได้ หรือเปลี่ยนจากพลังงานเป็นบริโภคได้”

เมื่อปัญหาสำคัญอยู่ที่...ความแม่นยำจะต้องมีการพยากรณ์คาดการณ์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เลอศักดิ์ บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้ ผลการคาดการณ์อาจจะคลาดเคลื่อนเนื่องจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ปี 56 ต่อเนื่องปี 57...เจอกับปัญหาภัยแล้ง

“ภาคใต้ฝั่งตะวันออก...จะวันตกมีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้ผลผลิตปาล์มต่อไร่ลดลง แม้ว่าจะมีผลผลิตทดแทนจากปาล์มที่ปลูกมากขึ้นแต่ก็ทำให้ปริมาณสมดุลได้ระดับหนึ่งเท่านั้น การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำมันปาล์มด้วยการนำข้าว...ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ”

ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า “ปาล์ม”...เป็นพืชที่ปลูกเพื่อที่จะใช้สร้างความพอเพียงและความมั่นคงทางอาหารของประเทศเท่านั้น เราจะเป็นคู่แข่งกับมาเลเซีย อินโดนีเซียไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นผู้ผลิตหลัก รวมกัน 80 เปอร์เซ็นต์...ส่วนเราแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนน้ำมันปาล์มในโลกนี้ที่ผลิตขึ้นมา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปรียบเสมือนสถานีการของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทำที่...ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

รวมทั้งจัดทำ ให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง ครอบคลุมด้าน...ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อม...มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ "หนี้สินครัวเรือน" เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและจำกัด เลอศักดิ์ ย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร มีความพยายามผ่านหลายโครงการ เพื่อให้เกษตรกรได้มีช่องทางปลดปล่อยหนี้สิน

**การรวมกลุ่มกันจะช่วยเรื่องการบริหาร
ต้นทุนทำให้มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการขาย
ผลผลิต การซื้อปัจจัยการผลิต เมื่อรวมกันแข็งแรง
อาจจะรวมกันเป็น "สหกรณ์" อาจจะพอได้ยิน
คำว่า "เกษตรกรพื้นใหญ่"...รวมกลุ่มกันหลังจาก
จัดโซนนิ่งไปแล้ว ในขั้นตอนการจะเห็นโครงการ
นำร่องเกิดขึ้นในพื้นที่หลายชนิด อาทิ "ข้าวโพด"**



**บุญเกียรติ สกค.
สุภิช สก.-รรรมชาติ**

วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 36 ปี สกค. จะจัดสัมมนาที่โรงแรมมิราเกิ้ล แกรนด์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. นิพนธ์ ฬิวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยายในหัวข้อ "การจัดการหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน"

ประเด็นอื่นๆ "บทบาทของ สกค.กับการพัฒนาการเกษตร" โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณจากทีไออาร์ไออีกท่านที่จะมาร่วมพูดคุย

สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่อง "การปรับตัวการค้าสินค้าเกษตรของไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง" โดย ผศ.ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อสุดท้าย "การบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสู่ความเป็นเลิศ" โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความท้าทายสำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะทำอย่างไรที่จะขึ้นเกษตรกรได้?...หมายความว่าต้องให้ข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรว่าจะเลือกปลูกพืชชนิดใด "ต้นทุนผลิต"...คุ้มไหมอนาคตสินค้าเกษตรตัวไหนที่จะทำให้ "ค่าตอบแทน"...ให้"...ผลผลิต" คุ้มกับ..."การลงทุน"

จะเห็นว่าพืชที่เป็นปัญหารวันนี้ก็คือ "ข้าว" กับ "ยาง"...เกิดปัญหาราคาคงต่ำ เกษตรกรก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ยังเป็นความต้องการของตลาดอยู่ ข้าวอาจจะยังต้องทำเป็นข้าวเหนียว แต่ในการเพาะปลูกครั้งที่สอง...ข้าวนาปรัง อาจจะปรับเป็นปลูกถั่วเหลือง พืชตระกูลถั่วต่างๆ

โดยเฉพาะ "ถั่วเหลือง"...ยังมีราคาดี เกษตรกรอาจจะทำสัญญาติดต่อซื้อขายโดยตรงกับโรงงานผลิตน้ำมันถั่วเหลืองได้ ทุกวันนี้เรานำเข้าอยู่แล้วแต่ผลิตเองได้ไม่เพียงพอ...ไม่กินแสนตัน แต่นำเข้าปีละเกือบ 5 ล้านตัน ส่วนพืชทางเลือกอื่นอาจจะไปเป็นข้าวโพด มันสำปะหลัง...ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพืชพลังงาน อาหารสัตว์ได้

ข้อมูลสนับสนุนการทำเกษตรที่รวดเร็ว ควบด้านเป็นสิ่งสำคัญ อีกปัจจัยที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน เกษตรกรไทยต้องทำสินค้ามาตรฐาน เมื่อประตูเศรษฐกิจอาเซียนเปิดเต็มที่สินค้าเกษตรประเทศไทยต้องมีคุณภาพมากกว่ากลุ่มประเทศด้วยกันถึงจะขายได้ราคาดีกว่าด้วยมี "ต้นทุนการผลิต"...สูงกว่า "ค่าแรง"...แพงกว่า จะขายแพงกว่าก็ต้องมีคุณภาพมากกว่า

"สินค้าเกษตรไม่ใช่แค่ผลิตแล้วขาย ต้องแปรรูปเพิ่มมูลค่า รัฐมนตรีมีนโยบายเปิดตลาดให้เกษตรกรมีโอกาสได้ขายผลผลิตโดยตรง...ทุกจังหวัดสินค้าที่ขายก็ค่อนข้างเกรดพรีเมียม มีมาตรฐานรับรอง เป็นส่วนหนึ่งในการนำเกษตรกรไปสู่การพัฒนา เมื่อเปิดเออีซีเราก็จะจับตัวได้เร็วขึ้น"

นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันจะช่วยเรื่องการบริหารต้นทุนทำให้มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการขายผลผลิต การซื้อปัจจัยการผลิต เมื่อรวมกันแข็งแรงอาจจะรวมกันเป็น "สหกรณ์"

อาจจะพอได้ยินคำว่า "เกษตรกรพื้นใหญ่"...รวมกลุ่มกันหลังจากจัดโซนนิ่งไปแล้ว ในขั้นตอนการจะเห็นโครงการนำร่องเกิดขึ้นในพื้นที่หลายชนิด อาทิ "ข้าวโพด"...แถวอำเภอหนองปรือ พืชยุคโลก "มันสำปะหลัง"...แถวกำแพงเพชรแล้วก็จะมีเรื่องของ "ข้าว"...แถวจังหวัดชัยนาท...สิงห์บุรี...ผู้ว่าฯ

แล้วก็เรื่องของ "อ้อย"...แถวจังหวัดกาญจนบุรี "ปาล์ม"...ที่อำเภอสิเกะ จังหวัดกระบี่ นับรวมไปถึงเรื่องการค้าเสรีหมอบแครง ประมงก็เป็นเกษตรกรพื้นใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ฯลฯ

"เกษตรกรไทยยุคใหม่" จะต้องอยู่กับข้อมูล เพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ต่อสู้กับวิกฤติต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้ โดยเฉพาะกรมเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ

เลอศักดิ์ รัตตะกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกค.) ผ่าทึ่งท้าย.

เกษตรกรถูกพาณิชย์แก้ปมพ่อค้าขึ้นราคาปุ๋ย

ชี้ต้นเหตุรัฐประกาศงดทำนาปรังส่งผลต้อกแก้ว

เกษตร-พาณิชย์เตรียมถกแก้ปัญหาปุ๋ยหลังพ่อค้าแอบขึ้นราคาปุ๋ย 30% นายกสมทศมนตรีชี้ปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยอ่วมรับราคาในตลาดโลกลดลงจริง แต่ผู้ประกอบการมีการนำเข้าปุ๋ยเมื่อ

ปลายปี ทำให้ราคาลง

นายเลอศักดิ์ วีระระกุล โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า วันที่ 23 มี.ค.นี้ นายปิณฑศ์ พิ้งบุญ ณ อุรุธา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมหารือเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพราะใกล้ถึงฤดูการเพาะปลูก ปี 2558/2559 หลังพ่อค้าแอบขึ้นราคาแม่ปุ๋ยยูเรียประมาณ 30% ทั้งที่ขณะนี้ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยปรับตัวลดลงอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาแม่ปุ๋ยยูเรียจะต้องปรับลดลงประมาณ 20-30%



ปิณฑศ์ พิ้งบุญ ณ อุรุธา

ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ของทุกปีราคาปุ๋ยจะมีความลดลงเนื่องจากเกษตรกรไม่ซื้อเพราะไม่ต้องทำการเกษตร แต่พอเข้าสู่เดือน มี.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูก พ่อค้ามัก จะฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ย แต่ในปีที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของปุ๋ยยูเรีย ราคาได้ปรับลดลงอย่างมาก แต่พ่อค้าปุ๋ยส่วนใหญ่ยังเอาเปรียบเกษตรกร มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา ส่งผลให้เกษตรกรและสหกรณ์ ต้องหาวิธีเร่งด่วนก่อนที่จะถึงฤดูการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยอาจขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ลดราคาปุ๋ยเคมีลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

นายเลอศักดิ์ ระบุว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเนื่องส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรลดลง คาดว่า ต้นทุนการผลิตภาคเกษตรจะปรับตัวลดลงเฉลี่ย 8% ของการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งภาคการผลิตพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้ภาวะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง สศค.

มองว่า ราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันลดลงจะส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรลดลง รวมถึงราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรส่วนใหญ่ผันแปรตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และอาหารสัตว์ ควรจะลดลงด้วยตามสัดส่วนของราคาน้ำมัน

หากพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่เกิดจากน้ำมันลดลง 1% จะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.85% หากปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงราคาน้ำมันและปัจจัยต้นทุนอื่น ๆ ลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นตามมก "การกำหนดราคปุ๋ยจะเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย เป็นประธาน"

ก่อนหน้านี้ นายปิณฑศ์ ได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เร่งประเมินต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยเฉพาะต้นทุนปุ๋ย ที่ได้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบ เมื่อราคาน้ำมันลดลง คาดว่าต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมีก็ต้องลดลงด้วย นายปลั่งศักดิ์ ระบุว่า นายกสมทศมนตรีว่าการเกษตรไทยกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกได้ปรับลดลงจริง โดยเมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ราคาในตลาดโลกอยู่ที่ตันละ 290 ดอลลาร์ ลดลงเมื่อเทียบกับราคาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2557 ซึ่งอยู่ที่ตันละ 350-360 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ผู้ประกอบการปุ๋ยในประเทศยังไม่มีการส่งนำเข้า เนื่องจากปุ๋ยที่ส่งมาก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีราคาสูงมาก และยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากสต็อกได้ในขณะนี้

ทั้งนี้เพราะปุ๋ยชนิดดังกล่าวจัดเตรียมไว้เพื่อทำนาปรัง แต่เมื่อรัฐบาลประกาศงดทำนาปรังเนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งเกรงว่าจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้มีพื้นที่ทำนาเหลืออยู่แค่ไม่ถึงเพียง 25-26% เท่านั้น ส่งผลให้ปุ๋ยที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาแล้วมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งค่าโกดัง ดอกเบี้ยค่าขนส่ง หากจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการปุ๋ย ก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุนต่างๆเหล่านี้ด้วย

ปัจจุบันเชื่อว่าเกษตรกรยังไม่มีการซื้อปุ๋ย โดยส่วนใหญ่จะรอจนถึงช่วง ปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.ของทุกปี ระหว่างนั้นคาดว่าราคาปุ๋ยจะลดลงได้บ้าง โดยปุ๋ยยูเรียเป็นผลผลิตที่ได้จากก๊าซธรรมชาติไม่ใช่น้ำมัน การที่ราคาน้ำมันดิบลดลงจะมีผลต่ออัตราค่าขนส่งเท่านั้น

"ที่ผ่านมาสมาคมฯให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และเป็นราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมไว้ การที่กลุ่มยี่บัว ชาบิว จำกัด ในราคาสูงนั้น ทางผู้ประกอบการไม่สามารถเจรจาเพื่อให้ลดราคาลงได้ เนื่องจากผู้ประกอบการยังต้องพึ่งพ่อค้าเหล่านี้ในการส่งต่อให้ถึงมือเกษตรกร เพราะมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรเองก็ต้องพึ่งพากลุ่มนี้เช่นเดียวกัน" นายปลั่งศักดิ์ กล่าว

นายปลั่งศักดิ์ กล่าวว่าการควบคุมราคาปุ๋ยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีเกษตรกรต้องรู้จักการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพราะพื้นที่การเกษตรของไทยไม่สามารถจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ยังมีเพียงปุ๋ยไปตลาดเขียมเท่านั้น ที่จะพูดขึ้นมาเป็นวัตถุดิบได้นอกจากนั้นต้องนำเข้าทั้งสินค้านำเข้าในช่วงค่าบาทแข็งยังเป็ปัญหากับผู้ประกอบการเช่นกัน

พ่อค้าแอบขึ้นราคาปุ๋ย

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากกรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐ+/บาร์เรล ราคาปุ๋ยที่มีต้นทุนแปรผันกับราคาน้ำมันจะต้องปรับตัวลดลงประมาณ 20-30% แต่ขณะนี้พ่อค้าขายปุ๋ยกลับปรับราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เพื่อรองรับฤดูกาลเพาะปลูก

“วันที่ 23 มี.ค.นี้ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กับพล.อ.ฉัตรชัย สาลีภักดิ์ยะ รมว.พาณิชย์ จะร่วมหารือเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากพ่อค้าปุ๋ยลดราคาลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร”

ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ของทุกปีราคาปุ๋ยจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องทำการเกษตร แต่เมื่อถึงเดือนมี.ค.ของทุกปี พ่อค้าจะฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ย แต่ในปีนี้น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของปุ๋ย ราคาลดลงอย่างมากและเห็นได้ชัด แต่พ่อค้ายังเอาเปรียบเกษตรกร ฉวยโอกาสขึ้นราคา ส่งผลให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องหาวิธีเร่งด่วนก่อนที่จะถึงฤดูกาลผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



**เกษตร
40-41
ขับเคลื่อน
4 โรดแมพ
ล้างปัญหา
เกษตรกร**

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเด็นหนึ่งที่คนไทยทุกคนต่างให้การยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขา นั่นคือ ความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะภาคการเกษตรไทยมีได้ดำรงสถานะเป็นเพียงแค่หน่วยหนึ่งทางสังคมเท่านั้น แต่ยังคงมีความหมายไปถึงความเป็นฐานการผลิตอาหารที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งประเทศ และยังมีเหลือมากพอที่จะส่งออกไปขายเพื่อนำเงินตรา กลับเข้ามาพัฒนาประเทศอีกด้วย

นี่จึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ไม่อาจจะละเลยแผนงานพัฒนาภาคการเกษตรไทยไปได้!

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านการพัฒนาภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังเห็นได้จากทันทีที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปแก้ไขปัญหาระงควุ่นต่างๆ ของเกษตรกร เช่น การจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ครีวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ รวมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และช่วยเหลือชาวสวนยางพาราที่กำลังประสบปัญหาตกต่ำอยู่ในขณะนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด 'โรดแมพ' หรือแผนงานสำคัญที่ต้องดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.การลดต้นทุนการผลิต เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี การจัดทำแปลงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อ

ให้ความรู้เกษตรกร 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะสินค้าข้าว เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การปรับพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน 700,000 ไร่ และปรับการผลิตข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

3.การเพิ่มรายได้เกษตรกร และการจัดการผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสให้แก่สินค้าเกษตร และ 4.การจัดการในเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (กสท.) โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอละ 1 แห่ง รวม 882 ศูนย์ และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน 165,885 ราย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด และที่สำคัญ จะต้องอาศัยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

ไม่เช่นนั้น ไม่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดนโยบายที่ดีสักปานใดออกมา แต่หากขาดการนำไปปฏิบัติ ก็ต้องถือว่าเปล่าประโยชน์!

นายปิติพงษ์ ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง ‘การขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค’ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในโครงการสำคัญ ๆ ทั้งหมดแก่ ‘เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด’ ตลอดจนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการประสานการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมายอมรับว่าการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ยังขาดการวิเคราะห์ วางแผนเชื่อมโยงกับงบประมาณท้องถิ่นและการติดตามประเมินผลการทำงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

“ในการประชุมผมได้กำชับให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งวางกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามโรดแมพของกระทรวงเกษตรฯ ที่กำหนดไว้ 4 แผนงาน คือ แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน





เชิงพาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ ดินและที่ดิน และแผนแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดผลสำเร็จ” นายปิณฑศ์ กล่าว
ดังนั้น นับถอยหลังตั้งแต่วันนี้ไป จึงต้องจับตากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ ว่าจะสามารถแสดงศักยภาพผลักดัน
แผนงานดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมได้มาก-น้อยสักเพียงใด

และที่สำคัญ กระบวนการพัฒนาภาคการเกษตรคงไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ หากขาด
ความร่วมมือจากเกษตรกร ดังนั้น การดำเนินงานครั้งนี้ นอกจากจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เป็น
‘หลัก’ สำคัญในการผลักดันแล้ว เกษตรกรเองก็ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มิเช่นนั้น
การลงทุน ลงแรงไปก็อาจต้องสูญเปล่า
ปรบมือข้างเดียว ย่อมไม่ดังแน่นอน!





นายปิติพงษ์ พิษบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยกระดับเกษตรกรไทยสู่เออีซี

3 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับการ เปิดเออีซี หรือเขตเศรษฐกิจอาเซียน ปลายปีนี้ ว่า ได้เห็นชอบในหลักการโครงการสร้างความ มั่นคงทางอาหารขยายให้กับโคนมด้วยหญ้า

เนเปียร์ปากช่อง 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย จัดสรรเงินจากกองทุนฯ จำนวน 4,162,500 บาท เพื่อดำเนินการสร้างความมั่นคงและลดค่าใช้จ่าย ด้านอาหารขยายของโคนม ทดแทนภายใน โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนม ทดแทนในระบบ ชีวภาพ (วัวหมุน) ของชุมชนฯ และลดค่าใช้จ่าย ด้านอาหารขยายของโคนมให้สมาชิกสหกรณ์ ในเครือข่าย รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน

พื้นที่ทั่วประเทศพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้การ ปลูกหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 โครงการ ดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานโครง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า ของชุมชนสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียง ใต้ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ศักยภาพเกษตรกรไทยและสมาชิกสหกรณ์จะ ได้รับประโยชน์ในการเข้าเตรียมยกระดับอาชีพ เข้าสู่เออีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ปศุสัตว์ยกระดับโคนม

ทุ่ม 1,000 ล้านบาทพัฒนาผ่านสหกรณ์ใหญ่

สัมภาษณ์

จำ

นวนโครินมี 2557 ลดลงกว่า 2 หมื่นตัว เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านให้ราคาดี ประกอบกับการเลี้ยงโคนมเป็นงานหนัก ไม่คุ้มค่ากับรายได้ ทำให้ลูกหลานเลือกขายโคนม-ไม่สืบทอดอาชีพ "ประชาชาติธุรกิจ" จึงถือโอกาสสัมภาษณ์ "น.สพ.อยู่ท้อ หรินทรานนท์" อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงโครงการปรับโครงสร้างการเลี้ยงโคนม ระยะ 5 ปี งบประมาณนำร่อง 1,023 ล้านบาท ด้วยกลไกสหกรณ์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบต่อฟาร์ม และพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้ดีขึ้น

● แผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างการเลี้ยงโคนมใหญ่ของการปรับโครงสร้างการเลี้ยงโคนมคือ ทำอย่างไรให้การเลี้ยงแม่โคต่อฟาร์มสูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า การเลี้ยงแม่โคต้องเพิ่มเป็น 50 ตัว/ฟาร์ม จากเดิมที่เลี้ยงอยู่ 20 ตัว/ฟาร์ม ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกรได้น้ำนมดิบเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณแรงงานเท่าเดิม โดยมีแพ็คเกจ 5 ชุดในการปฏิรูปครั้งนี้

แพ็คเกจที่หนึ่ง เรื่องการปรับโครงสร้างฟาร์มจะต้องประกอบด้วย 1) ระบบการ

ให้อาหาร เกษตรกรฟาร์มต้องสร้างระบบรางอาหารให้สอดคล้องกับรถจ่ายอาหารจากสหกรณ์ รถจะวิ่งจากสหกรณ์มา ใช้เวลาจ่ายอาหารแค่ 15 นาที/หัว 50 ตัว จ่ายเสร็จก็จัดบันทึกไว้ว่าฟาร์มค้างชำระค่าอาหารเท่าไรแล้วก็วิ่งไปส่งที่อื่นต่อ

2) ระบบรีดนม ต้องทันสมัย ทำงานสะดวกขึ้น เร็วขึ้น รีดเสร็จเข้าคูลิ่งถึงทันที นมเน่าเสียจะไม่เกิดขึ้น และปกติเกษตรกรที่เคยไปส่งนมให้ศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบเข้าเย็น วันละ 2 รอบ ระบบนี้คุณไม่ต้องทำแบบนี้แล้ว จะมีรถจากสหกรณ์วิ่งมารับนมจากคูลิ่งถึงแก๊งก์ในฟาร์มโดยตรง 2 วัน/ครั้ง แล้วก็จัดบันทึกไว้ หักลบกับค่าอาหารที่จ่ายให้ ครบ 1 เดือนหรือ 15 วันแล้วแต่ตกลง ฟาร์มก็จะได้เงินส่วนต่างจากสหกรณ์ คูลิ่งแก๊งก์นี้

ทุกฟาร์มจะได้รับเงินกู้ไปซื้อ 1 แห้งก์/ฟาร์ม น.สพ.อยู่ท้อกล่าว

แพ็คเกจที่สอง คือ ปรับโครงสร้างการผลิตอาหาร ให้เป็นอาหาร TMR (Total Mix Ration) คือมีการผสมอาหารชั้น และอาหารหยาบในปริมาณเหมาะสมสำหรับโคนม ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสร้างโรงงานผลิตอาหาร TMR และรถขนส่งอาหาร TMR ไปยังฟาร์มเกษตรกร อาหาร TMR นี้จะทำให้ปริมาณน้ำนมสูงขึ้นจากเดิม 12 กก./ตัว/วัน เป็น 15 กก./ตัว/วัน

"ในระบบนี้จะมีเรื่องการปลูกหญ้าหรือข้าวโพดแปลงใหญ่ แล้วแต่ว่าจะปลูกเองหรือทำเกษตรกรพันธสัญญากับเกษตรกรในบริเวณ

แต่สหกรณ์ที่เข้าร่วมต้องมีพื้นที่ปลูกหลัก
ร้อยถึงพันไร่ ปลูกเสร็จใช้เครื่องจักรเก็บ
เกี่ยวมาผสมในเครื่องผสมอาหาร ส่วนที่
เหลือก็เก็บไว้เป็นหญ้าหรือข้าวโพดหมัก”



อุทัย หรินทรานนท์

แพ็กเกจที่สาม ระบบเลี้ยงโคทดแทน
เมื่อต้องการให้เกษตรกรเลี้ยงแม่โคต่อฟาร์ม
ได้เพิ่มขึ้น จึงให้เกษตรกรจำหน่ายโค
รุ่นโคสาวซึ่งถือเป็นโคทดแทนมาให้สหกรณ์
เลี้ยงแทนก่อน เมื่อเติบโตเป็นแม่โคแล้วจึงให้
เกษตรกรเจ้าของเดิมรับซื้อคืน หรือถ้า
ไม่รับซื้อคืนจะขายให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
ซึ่งสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นที่
เลี้ยงโคทดแทนประมาณ 3-4 ไร่

แพ็กเกจที่สี่ ระบบรถขนส่งนม ซึ่งให้
สหกรณ์ผู้จัดซื้อรถขนส่งนมนำนมดิบ สำหรับวิ่ง
รับนมโดยตรงจากคูลิ่งแทงก์เกษตรกร และ
แพ็กเกจที่ห้า ระบบช่วยเหลือและป้องกันโรค
โดยกรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดตั้ง
ทีมสัตวบาลช่วยดูแลสุขภาพโคนมให้

- การนำร่องปรับโครงสร้างในปีแรก
การปรับโครงสร้างการผลิตนํานม
ดิบ จะมีการนำร่องใน 3 กลุ่มสหกรณ์
ก่อน มีระยะโครงการ 5 ปี ใช้งบฯ
เงินกู้ยืมจาก อ.ก.ส. กลุ่มละ 300
ล้านบาท รวม 3 กลุ่ม 900 ล้าน
บาท โดยรัฐอุดหนุนดอกเบี้ย 3%
เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 2%
งบประมาณรวม 1,023 ล้านบาท

จะครอบคลุมเกษตรกรอย่างน้อย 150
ฟาร์ม แต่ตั้งเป้าว่าอาจมีเกษตรกรเข้าร่วม
ได้มากถึง 500 ฟาร์ม ซึ่งจะทำให้ปริมาณ
นํานมของประเทศเพิ่มขึ้น 19,500 ตัน/ปี
ทำให้นํานมไม่ขาดแคลนในอนาคต และ
ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดี

“เกษตรกรจะผลิตนํานมดิบต่อฟาร์ม
ได้มากขึ้น ปริมาณนํานมต่อตัวที่เพิ่มขึ้น
นั้นมาจากอาหารที่มีคุณภาพขึ้น มองว่า
ในระบบรองรับปริมาณนํานมที่จะสูงขึ้นนี้
ได้แน่นอน เพราะมีเกษตรกรจำนวนมาก
กำลังจะเลิกทำอาชีพนี้ ในปี 2557 ก็มี
จำนวนผู้เลี้ยงโคนมลดลงไปแล้วถึง 50%
ในแง่ผู้บริโภค นมจะไม่ขาดแคลนและมี
คุณภาพดี เรื่องราคามันสำหรับผู้บริโภค
ปลายทางอาจสัญญาไม่ได้ว่าจะถูกลง
เพราะถ้าอยากได้ของดี ราคาอีกอาจจะถูก
ลงกว่านี้ไม่ได้” น.สพ.อุทัยกล่าว

ส่วนกลุ่มสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมนำร่อง 3 แห่ง
ขณะนี้กำลังจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือก โดยมีสหกรณ์แสดงความจำนงแล้ว
ว่า 10 แห่ง สหกรณ์ที่ต้องการเข้าร่วมจะ
ต้องแสดงคุณสมบัติว่าพร้อมดำเนินการ
ตามแพ็กเกจทั้งหมด เช่น มีความสามารถ
ผลิตอาหารหยาบได้เพียงพอ ไม่ว่าจะจาก
การจัดหาพื้นที่ผลิตเองหรือทำเกษตรพันธ
สัญญากับเกษตรกรในบริเวณ มีเกษตรกร
โคนมอย่างน้อย 50 ฟาร์มที่พร้อมเข้าร่วม
การเปลี่ยนแปลงระบบ

“เรากำลังตั้งทีมตรวจสอบว่าจะมอบ
ให้สหกรณ์ใด ต้องดูว่าสหกรณ์นั้นต้อง
ใหญ่ แข็งแรง ทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลสูง
มีความโปร่งใส เป็นสหกรณ์เกรดเอบวก
ไม่เคยเบี้ยวหนี้ใคร และคณะกรรมการ
สหกรณ์ก็ต้องน่าเชื่อถือ” น.สพ.อุทัย
กล่าวปิดท้าย

การเลี้ยงแม่โคต้องเพิ่มเป็น
50 ตัว/ฟาร์ม จากเดิมที่เลี้ยงอยู่
20 ตัว/ฟาร์ม ทำให้เกษตรกรได้
นํานมดิบเพิ่มขึ้นด้วยแรงงานเท่าเดิม

๖๖ หลังข่าวจากวงการเกษตรกรโคนมเปิดเผยว่า สหกรณ์ที่คาดว่าจะเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์นำร่อง 3 แห่งตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตโคนม เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการได้ ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สหกรณ์โคนมบ้านโป่ง และสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

แหล่งข่าวกล่าวว่า แต่ละแพ็คเกจในโครงการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะที่ผ่านมามาภาครัฐเคยมีการทำโครงการแต่ละแพ็คเกจมาบ้างแล้ว เช่น การทำข้าวโพดหมักเพื่อทดแทนการขาดแคลนอาหารหยาบ การให้สหกรณ์เลี้ยงโคทดแทนเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงเฉพาะโครีโคนม อย่างไรก็ตาม

เปิดไฟ 'สถาบันเกษตรกร' นำร่องเป็นแม่ข่าย

มองว่าโครงการที่เคยทำไม่ประสบความสำเร็จนัก เพราะเงินหมุนเวียนมีไม่เพียงพอและเกษตรกรไม่พร้อมใจเข้าร่วม รวมถึงมีการคอร์รัปชันภายในระหว่างสหกรณ์และภาครัฐ

นายอำนาจ ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้วเปิดเผยว่า ไม่เคลการปรับโครงสร้างการผลิตโคนมของกรมปศุสัตว์ ทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นมีการปรับโครงสร้างในรูปแบบเดียวกันมาก่อนแล้ว เช่น การใช้เครื่องจักร

ผลิตอาหาร TMR มีระบบคูลลิ่งแท้งก์และรถขนนํ้านมดิบ โดยขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมในระบบ 50 ฟาร์ม ใช้งบประมาณเฉลี่ย 1.5 ล้านบาท/ฟาร์มเท่านั้น มองว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้ผลทำให้นํ้านมดิบมีคุณภาพสูงพอค้ารับซื้อไม่ตัดราคา ดังนั้นสหกรณ์จะเพิ่มจำนวนเกษตรกรในระบบเป็น 150 ฟาร์มภายในปี 2559

น้ำตาลล้นโกดังหลังราคาโลกดิ่งหนัก “สัญญาณรายส่งออก-ราคาอ้อยระส่ำ”

ASTVผู้จัดการรายวัน - น้ำตาลทรายดิบ ตลาดโลกยังคงตึงตื่อเนื่องต่ำสุดรอบ 6 ปี หลังค่าเงินเรียลบราซิลอ่อนค่าหนัก ปวนอุตาอ้อยน้ำตาลทรายไทยระส่ำ ขายไม่ออก โกดังเก็บน้ำตาลเริ่มล้นทะลัก แถมราคาอ้อยฤดูกาลใหม่ล่อต่ำแค่ 700 กว่าบาทต่อดันเท่านั้น ขณะที่เงินกู้เพิ่มค่าอ้อยฤดูกาลผลิต 57/58 ใกล้คลลอด

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่า กอน.กำลังติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกใกล้ขีดหลังระดับราคายังคงลดลงต่อเนื่องโดยสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาส่งมอบพ.ค.58 เฉลี่ยที่ 12.56-12.62 เซ็นต์ต่อบอนด์ถือเป็นระดับราคาต่ำสุดในรอบ 6 ปีโดยปัจจัยหลักมาจากที่บราซิลผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่สุดของโลกเทขายน้ำตาลออกสู่ตลาดจำนวนมากจากศักยภาพของค่าเงินเรียลที่อ่อนค่าสุดในรอบ 12 ปี ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมีแนวโน้มว่าจะกระทบกับการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยอย่างหนักและจะรวมไปถึงราคาอ้อยขึ้นตันฤดูกาลผลิตปี 58/59 ที่จะอยู่ในระดับเพียง 700 กว่าบาทต่อดัน

เท่านั้น

“ขณะนี้เริ่มพบสัญญาณไม่คืนนักที่โรงงานหลายแห่งเริ่มมีสต็อกน้ำตาลทรายค้างโกดังจำนวนมากแล้วเพราะผู้ซื้อไม่ยอมมารับมอบ ขณะที่การขายน้ำตาลทรายล่วงหน้าก็ปกติทุกปีช่วงหีบอ้อยการทำราคาก็จะมีมากกว่า 70% แต่ขณะนี้การทำราคาเพื่อขายน้ำตาลของบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย หรือ(อนท.)ล่วงหน้า ล่าสุดทำได้เพียง 40% และยังได้ราคาต่ำขณะที่เหลือก็ยังคงดูทิศทางราคาหากเฉลี่ยการขายน้ำตาลได้ราคาเพียง 12-13 เซ็นต์ต่อบอนด์ราคาอ้อยฤดูหน้าก็จะอยู่ 700 บาทต้นๆ ต่อตันเท่านั้น” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า สัญญาณดังกล่าวจะไม่คืนนักสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยที่ไม่เพียงจะกระทบต่อการส่งออกและจะจุดให้ราคาอ้อยขึ้นตันฤดูกาลใหม่ตกต่ำ แต่ปัญหาจะตามมาในเรื่องของการดูแลชาวไร่อ้อยหากยังคงต้องการราคาที่สูงขึ้นและต้องการใช้กลไกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) ดูแลราคาอ้อยต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยที่มีนาย

อาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานได้เห็นชอบแผนการกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ตามมติก่อนจำนวน 1.6 หมื่นล้านบาทเพื่อเพิ่มค่าอ้อยฤดูกาลผลิตปี 57/58 อีกตันละ 160 บาทจากราคาประกาศตันละ 900 บาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมต่างก็ตั้งข้อสังเกตเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป โดยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการกู้เงินจากธ.ก.ส.ดังกล่าวจะส่งผลให้ภาระหนี้รวมเป็น 2.4 หมื่นล้านบาทและจะสิ้นสุดการชำระหมดภายในเม.ย. 2560 แต่กรณีราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกตกต่ำการคำนวณเบื้องต้นราคาขึ้นสุดท้ายปี 57/58 จะต่ำกว่าขึ้นตันโดยพบว่ากองทุนฯจะต้องจ่ายคืนเงินให้กับโรงงานตามกฎหมายกว่าหมื่นล้านบาทจะนำเงินมาจากส่วนใด ประกอบกับเมื่อดูทิศทางราคาตลาดโลกที่ตกต่ำราคาขึ้นตันฤดูกาลใหม่ตกอีกจะกู้ธ.ก.ส.โดยใช้หลักประกันใดได้อีกจึงถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องทามาตรการรองรับไว้ ■

กรมประมงนัดถกหาทางออก

● เลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืด

นายประภอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกลมมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ราชบุรี รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูก เข้าร่วมประชุมใหญ่ ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัด อ.เมืองราชบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมประชุมใหญ่ที่โรงแรมรามการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เรื่องการประกาศการงดใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืด ว่ามีความคิดเห็นหรือมีปัญหาอย่างไรบ้าง

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการประชุมเรื่องมาตรา 9 เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จ.ราชบุรี และพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหากับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ให้ความชัดเจน โดยแนวทางการเลี้ยงจะต้องเป็นไปตามระบบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นายประเทือง เมืองวงศ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง

สุพรรณบุรี กล่าวว่า หากรัฐบาลออกประกาศไม่ให้เลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืด เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดจะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งเป็นกุ้งน้ำเค็ม ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาว โดยจะร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ราชบุรี นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี ประชุมที่โรงแรมรามการ์เด้นส์ ในวันที่ 25 มีนาคม เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ขณะนี้ผู้เลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงแบบเดิมไปก่อนที่จะได้ข้อสรุปแน่ชัด

“เรื่องของน้ำต้นทุนหมดก็เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และหากมาเจอปัญหาเรื่องการห้ามเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืดอีก เหมือนมีข้าวตำพลอยโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง” นายประเทืองกล่าว และว่า ส่วนเรื่องการที่ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก่อนหน้านี้นั้นเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มให้เข้าสู่ระบบ GAP นั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็รับไว้พิจารณา แต่ยังไม่เริ่มปฏิบัติ เพราะต้องดูถึงผลได้ผลเสียก่อนว่าใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์

ธ.ก.ส.เข้มปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนซื้อยางอีก

ธ.ก.ส.เข้มโครงการปล่อยสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรอนุมัติเงินกู้ให้วิสาหกิจชุมชนแค่ 36 ล้านบาท ขณะที่ "อำนาจ ปะติเส" เตรียมเรียกประชุมใหญ่ เหตุโครงการปล่อยสินเชื่อแปรรูปยางให้สถาบันเกษตรกรอืด

จากการที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทเท่าสหกรณ์นั้น

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 200 แห่ง ใน 37 จังหวัด วงเงินที่ขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 516.97 ล้านบาท ณ วันที่ 13 มี.ค. 2558 ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส.และได้รับอนุมัติสินเชื่อเพียง 36 ล้านบาท ใน 11 จังหวัด นอกจากนี้

โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท ผ่านมา 7 เดือนมีสถาบันเกษตรกรที่ทำสัญญาและได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.เพียง 16 แห่ง วงเงิน 200 ล้านบาทเท่านั้น จากที่ประสงค์ขอสินเชื่อในโครงการนี้มากกว่า 140 แห่ง ซึ่งในวันที่ 29 มี.ค.ศกนี้ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของกรมในเรื่องนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้วิสาหกิจชุมชนเร่งดำเนินการเร็วขึ้น ทั้งเรื่องเงื่อนไขการขอสินเชื่อ การให้คำแนะนำความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดต้องมีหลักฐานการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวในการแนะนำให้สถาบันเกษตรกรมาขอสินเชื่อ

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ปัญหาสินเชื่อที่อนุมัติออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

ธ.ก.ส.วางหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอกู้ไว้ค่อนข้างสูง กลุ่มเกษตรกรที่จะขอกู้ต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระกับธนาคาร เพราะจากบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยางพาราในปี 2555 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่ง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้ไปรับซื้อยางเก็บสต็อก 2 หมื่นล้านบาท และให้สถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกู้ 5 พันล้านบาท เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) สูงมาก โดยเฉพาะในส่วนวิสาหกิจชุมชน

ส่วนผลการยื่นขอกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ณ วันที่ 13 มี.ค. 2558 มีการยื่นขอกู้ 510 แห่ง รวมวงเงินขอสินเชื่อ 5,055.45 ล้านบาท วงเงินที่ ธ.ก.ส.อนุมัติจำนวน 291 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 3,580.92 ล้านบาท จำนวนเงินกู้ที่เบิกแล้ว 276 แห่ง วงเงิน 2,885.40 ล้านบาท

‘ที่ดิวอาร์ไอ’แนะดึงชุมชน-เอกชน ร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

“ที่ดิวอาร์ไอ”แนะเกษตรกรฯใช้รับ 3 รมันล้าน
ปรับโครงการผลิตภาคเกษตร สร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน-เอกชน และภาคส่วนต่างๆ
แนะพัฒนาภาคเกษตรต้องเปลี่ยนแนวความคิดว่าภาคเกษตรอ่อนแอ ต่อยอดการแข่งขัน
ขณะที่นโยบายอุดหนุนทำเฉพาะกลุ่ม “ยากจน”
และขาดความรู้

นายนิพนธ์ หัวหน้ากรม นักวิชาการกิตติมศักดิ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)
กล่าวถึงข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่จะของงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน
3 รมันล้านบาท ในการปรับปรุงโครงสร้างทาง
การผลิตในภาคเกษตรว่า กระทรวงเกษตรฯควร
มีการวางแผนการใช้งบประมาณในส่วนนี้ร่วมกับ
ชุมชน ภาคเอกชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา
อุดมศึกษาไป โดยเสนอโครงการเข้ามาของ
งบประมาณ คำนี้ถึงความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งการวางแผนการผลิต
และการตลาดควบคู่กัน

กระทรวงเกษตรฯควรดำเนินการใน
ลักษณะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และปรับบทบาทจาก
ที่เป็นผู้ส่งเสริมโครงการต่างๆ เป็นหน่วยงาน
ในการลงไปประเมินผลโครงการต่างๆ แทนที่จะ
เป็นผู้ลงไปขับเคลื่อนโครงการและงบประมาณ
ในส่วนนี้ด้วยตนเอง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาภาค
เกษตรของไทยว่า ต้องเริ่มต้นจากการที่รัฐบาล
นักการเมืองและนักวิชาการบางส่วนต้องปรับ
เปลี่ยนแนวคิดที่มองว่า ภาคเกษตรของไทย
อ่อนแอเป็นภาคส่วนที่ต้องได้รับการส่งเสริม
ด้วยการอุดหนุนและชดเชยอยู่ตลอดเวลาไป
เป็นการมองว่าภาคเกษตรของไทยมีความ
เข้มแข็งในระดับหนึ่ง

**นโยบายอุดหนุน
ทำเฉพาะ
กลุ่มยากจน
และขาดความรู้**

และวางนโยบายในการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเหมือน
กับนโยบายที่ส่งเสริม
ให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถแข่งขันได้

นอกจากนั้น การลงทุนวิจัยในภาคเกษตร
เคยมีสัดส่วนสูงถึง 0.9% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ภาคเกษตร แต่ปัจจุบัน
งบประมาณในการวิจัยภาคเกษตรที่ภาครัฐ
สนับสนุนเหลือเพียง 0.2% ของจีดีพีภาคเกษตร
ทำให้ระบบวิจัยภาคเกษตรของรัฐอ่อนแอมาก
และขาดแคลนนักวิจัยภาคเกษตรรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนส่วนนี้
หากจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรในไทย

“การพัฒนาของภาคเกษตรไทยในอดีต
มีการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนจะมีแผนพัฒนาฉบับที่
1 มาฉบับ 100 ปี แต่ในช่วง 10 - 20 ปีที่ผ่านมา
นโยบายในภาคเกษตรกลับเปลี่ยนแปลงทำให้
ภาคเกษตรอ่อนแอขึ้นโดยเป็นนโยบายที่ใช้ไป
กับการอุดหนุนและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ซึ่งแต่ละปีมีการให้งบประมาณและสินเชื่อใน
การอุดหนุนภาคเกษตรสูงถึง 1 ล้านล้านบาท
ขณะที่งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ชลประทานมีงบประมาณปีละ 3 รมันล้านบาท
เท่านั้น ซึ่งแนวนโยบายแบบนี้ทำให้ภาคเกษตร
อ่อนแอ ถือว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาด”

สำหรับการสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจไทย จะต้องเน้นการสร้างผลิตภาพ
การผลิต การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อ
เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ในส่วนนี้ต้องทำควบคู่
ไปกับการวางแผนการผลิตตามความต้องการ
ของตลาด ส่วนการช่วยเหลือภาคเกษตรด้วย
การอุดหนุนภาคเกษตรต้องเป็นนโยบายเฉพาะ
ทำเฉพาะกลุ่ม เน้นไปที่เกษตรกรที่ยากจน
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีแนวโน้มจะบุกรุกแผ้วถาง
และเผาป่าเพื่อทำการเกษตร ต้องเร่งจัดการ
ให้มีทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่
พืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ส่วนปัญหาของภาค
เกษตรในส่วนของแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น
ทำให้จำนวนชาวนาที่ลดลง ต้องมีการนำความรู้
และใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ในการ
เพาะปลูกแบบทำเกษตรสมัยใหม่มากขึ้น โดย
ทำเป็นนโยบายการส่งเสริมระยะยาว

“ภาคเกษตรของไทยไม่ได้อ่อนแอเพราะ
เรามีปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด
เป็นผู้นำของโลก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง
น้ำตาล สินค้าคู่สัตว์อย่างไก่ เราก็เป็นผู้นำ
และหากเทียบสินค้าเกษตรทุกชนิดประเทศไทย
ส่งออกเป็นอันดับ 13 ของโลก ซึ่งภาคเกษตร
ต้องคิดใหม่ คิดแบบเต็มว่าภาคเกษตรมีความ

อ่อนแอไม่ได้ ต้องมองว่ามีความเข้มแข็งใน
ด้านไหนและจะส่งเสริมให้แข่งขันได้มากขึ้น
อย่างไร”นายนิพนธ์กล่าว